

BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN THANH HÓA

ĐẢM BẢO CÔNG TÁC KHÁM, ĐIỀU TRỊ NGƯỜI BỆNH TRONG MÙA DỊCH COVID-19



Thực hiện khai báo y tế trước khi vào Bệnh viện

“ Bệnh viện Y Dược cổ truyền Thanh Hóa là bệnh viện chuyên điều trị, nghiên cứu, bảo tồn và phát triển y dược học cổ truyền uy tín của tỉnh. Qua nhiều năm xây dựng và phát triển, bệnh viện ngày càng khẳng định vị thế trong hệ thống các cơ sở y tế của tỉnh nhà; là địa chỉ y tế tin cậy của người bệnh với “thương hiệu” điều trị kết hợp hiệu quả y dược cổ truyền và y dược hiện đại. ”

Những năm qua, Bệnh viện Y Dược cổ truyền Thanh Hóa thực hiện khám, chữa bệnh đa khoa và phục hồi chức năng bằng phương pháp YDCT kết hợp với YDHD mang lại hiệu quả cao, nâng cao chất lượng KCB; tạo niềm tin cho người bệnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bệnh viện luôn chủ động

tích cực nhằm bảo vệ sức khỏe cho người bệnh trong quá trình thăm khám, điều trị tại bệnh viện.

Bệnh viện đã tăng cường các biện pháp dự phòng tích cực, xây dựng kế hoạch tổ chức thu dung; chuẩn bị các phương án, nhân lực, phương tiện khu cấp cứu, khu điều trị cách ly.

Bệnh viện đã tổ chức tốt công tác phân luồng người bệnh ngay từ cổng vào bệnh viện, tại đây tất cả các trường hợp người vào khu vực bệnh viện đều được tiến hành kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn rửa tay đeo khẩu trang và khai báo y tế theo hướng dẫn của nhân viên bệnh viện.

Những trường hợp nghi nhiễm COVID-19 có triệu chứng và yếu tố dịch tễ rõ ràng sẽ được chuyển theo lối đi riêng tới khu vực khám cách ly của bệnh viện. Những trường hợp không có yếu tố nguy cơ sẽ tiếp tục thực hiện khám chữa bệnh như bệnh như bình thường.

Tại khoa Khám bệnh, các y bác sĩ và người bệnh đều thực hiện đeo khẩu trang khi thăm khám và giao tiếp để



Kiểm tra thân nhiệt, đảm bảo an toàn khi vào Bệnh viện

giảm thiểu đến mức tối đa nguy cơ lây nhiễm giữa người bệnh và nhân viên y tế.

Tại các khoa điều trị, người bệnh nội trú được bố trí nằm tại các buồng bệnh có đầy đủ tiện nghi và đảm bảo các giường bệnh cách nhau 2 mét, đảm bảo an toàn cho người bệnh, Người bệnh được thực hiện đo thân nhiệt mỗi ngày theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Đeo khẩu trang trong quá trình chăm sóc người bệnh và khi di chuyển tại các khoa, phòng trong bệnh viện. Rửa tay thường xuyên với dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

Công tác vệ sinh môi trường trong bệnh viện luôn được đảm bảo, sàn nhà và các vị trí lan can, thang máy đều được khử khuẩn thường xuyên. Tại các vị trí để tập trung đông người trong bệnh viện được bố trí dung dịch khử khuẩn tay nhanh sẵn sàng phục vụ người bệnh.

Với hàng loạt các hoạt động thiết thực phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona, theo kết quả đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn, Bệnh viện đạt 115/147 điểm (78,2%), đạt Bệnh viện an toàn.

Từ những kết quả đã đạt được, Bệnh viện Y học Dược cổ truyền Thanh Hóa tiếp tục cố gắng đảm bảo an toàn trong công tác khám chữa bệnh, giúp người bệnh luôn cảm giác yên tâm khi có nhu cầu thăm khám và điều trị tại Bệnh viện.